

ด่วนที่สุด

ที่ อก ๐๘๐๒/๕๖๘๒



สคก.

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ธ10376/67

4 ต.ค. 2567 เวลา 13.37 น.



กระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๙๙๖๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรกับเรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่กระทรวงพลังงานเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการของร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่กระทรวงพลังงานเสนอ เนื่องจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับความสะดวกมากขึ้นจากการยกเว้นการแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเก็บน้ำมันดีเซลชนิดที่มีความไวไฟน้อยกว่าในถังเก็บน้ำมันดีเซลชนิดที่มีความไวไฟมากกว่า หรือเมื่อมีการใช้ถังเก็บน้ำมันต่างชนิดกัน รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบกิจการได้อย่างคล่องตัว สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างความรู้ความเข้าใจและกำกับติดตามให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันซึ่งกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานตามกฎหมายดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกนัฐ พร้อมพันธุ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๐๓ ต่อ ๖๘๐๓๐๘ (ขัตติยา) โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๘๘๑๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : oie.enabling@gmail.com